

ĐIỀU LỆ CHI TIẾT CỦA HUYỆN LĨNH ĐÔNG HẢI

Đang cập nhật nội dung...
23/05/2017

ĐIỀU LỆ CHI TIẾT CỦA HUYỆN LĨNH ĐÔNG HẢI
* Số 01/2017/ĐL-HĐT

Huyện Lĩnh Đông Hải là huyện xa nhất về cách trung tâm tỉnh là thành phố Bạc Liêu 60 km. Phía Bắc huyện giáp với huyện Giá Rai. Phía Nam huyện giáp với biển Đông. Phía Đông huyện giáp với huyện Hoà Bình. Phía Tây huyện giáp với thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi và tỉnh Cà Mau, ranh giới là sông Gành Hào. Huyện có tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển. Huyện ở phía Nam thuộc tỉnh Bạc Liêu, được tách ra từ huyện Giá Rai vào ngày 1/3/2002.

Huyện

Huyện Lĩnh Đông Hải có diện tích 57.008,74 ha. Dân số 145.434 người. Mật độ 255 người/km². Huyện nay huyện Lĩnh Đông Hải có 11 xã và 1 thị trấn hành chính bao gồm: thị trấn Gành Hào và các xã: Long An Đông, Long An Tây, Long An Trung, An Phúc, An Trịch, An Hải, Lĩnh Thành, An Trịch A, và Lĩnh Thành A. Trong đó, xã có diện tích tự nhiên lớn nhất là xã Long An, xã có diện tích nhỏ nhất là xã Lĩnh Thành A.

Huyện

là huyện nghèo, mức độ thành lập, chỉ số hộ nghèo cao nhất. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn năm 2011 là 25,08%, hộ cận nghèo 7,74%. Tuy nhiên đặc biệt quan tâm sự trợ cấp các chính sách, hiện nay, huyện đã có bước xóa đói giảm nghèo, ý thức và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, chất lượng giáo dục, y tế có những chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Huyện đang thúc đẩy việc nâng cao chỉ số hộ nghèo, nâng cao năng lực Gành Hào, trung tâm thị trấn Gành Hào và nâng cao huyện Lĩnh Đông Hải-Gành Hào với tiêu chuẩn 4 xã nghèo, nội tuyến QL1A hiện trung tâm thị trấn Gành Hào, với chiều dài trên 30 km, huyện Lĩnh Đông Hải mang ý nghĩa quan trọng hiện việc phát triển kinh tế xã hội của huyện, phát triển và vận chuyển hàng hóa.

Ánh sáng và phát triển của Phật Giáo huyện Lĩnh Đông Hải

qua các thế kỷ, các hoạt động Phật giáo trong tầng lớp dân chúng rất phát triển

vào công cuộc đấu tranh vì quyền lợi dân tộc, địa phương, trong giai đoạn

xây dựng quê hương Lĩnh Đông Hải, Phật giáo đã góp phần vào những bước tiến

góp phần làm nên những chuyển biến tích cực trong ý thức kinh tế, văn hóa của

đồng bào, đem ánh sáng văn hóa hiện đại cho người dân hiểu và làm theo

định nghĩa Phật giáo, ý thức và làm tốt trách nhiệm và bổn phận công dân. Ngành thu-tập Phật giáo gia đình, ngành thu-tập vận động bà con

vào Giáo hội nhằm xã hội hóa các hoạt động Phật giáo, góp phần làm cho Phật giáo

được hưng thịnh và củng cố xây dựng quê hương xã hội.

Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, niềm tin và sinh hoạt tôn giáo

theo đúng qui định của pháp luật, thế gian qua Phật giáo đã làm được nhiều việc

đem lại lợi ích, xây dựng Phật giáo ngày càng phát triển, đồng thời tích cực

tham gia xây dựng quê hương Lĩnh Đông Hải giàu đẹp.

Ngày 15 tháng 4 năm 2017, tại thành phố Hồ Chí Minh

10/5/2017 vào lúc 16 giờ 30 phút, BTS. GHPGVN huyện Lĩnh Đông Hải đã long trọng tổ chức lễ

trở lại văn phòng chùa Linh Đông thu nhập Long Hà, xã An Hải, huyện Lĩnh Đông Hải, tỉnh

Bạc Liêu với sự chứng minh của

tôn giáo BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, chính quyền các cấp tại và hàng trăm Phật

tử. Lễ thức Thích Giác Hạnh và viên tịch BTS. PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN

huyện Vĩnh Linh đã tuyên bố Thông điệp của Pháp chế GHPGVN, lễ thức Thích

Phước Thuận Trưởng BTS. GHPGVN huyện Lĩnh Đông Hải tuyên bố Di chúc văn Phật giáo của

HT Chế Thức H TS GHPGVN, trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo, thắp hương

số ngàn và quan tâm của Chánh quyền Nhà nước Phật giáo, Ông Nguyễn Văn Sáng,

Phó chủ tịch HĐND huyện ông Hải đã thay mặt cho Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện ông Hải gửi tặng món quà chúc mừng Phật Đản, Bà Nguyễn Hiền Nguyễn Phó chủ tịch xã Yên Hải cũng đã thay mặt UBND, UBMTTQVN xã gửi tặng phần quà chúc mừng Phật Đản, Đại đức Thích Giác Nhật ủy viên Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Liêu, Trưởng BTS. GHPGVN huyện Vĩnh Lại trong niềm hoan hỷ, kích lệ tinh thần vui phần quà chúc mừng Phật Đản vô cùng ý nghĩa.

Toàn thể Ban tổ chức Phật Đản vô cùng phẫn khởi khi

được nghe những kỷ niệm của Cố sư Quãng Thích, ủy viên Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh, Cố sư Thích Ca trong ngày Khánh Đản nửa quý tâm phần sự hoàn thành các công tác Phật sự trong năm 2017 làm cho Phật giáo huyện nhà phát triển, đem ánh sáng Phật pháp đến mọi tầng lớp xã hội, vui mừng tiêu xóa bớt những tệ nạn xã hội, nâng cao phẩm chất đạo đức, làm tốt nghiệp vụ, không phải số kó vọng của Chỗ Tôn Giáo phẩm BTS tỉnh và Chánh quyền sở tại.

Trải qua hơn một thế kỷ Ông Hồ Bội Nghĩa đã kết thúc viên mãn, trên sự đi về qua hình ảnh chỗ Tôn giáo, Các Cấp Chánh quyền và Phật tử đức dấn thánh tăng sinh, khúc hát Kính mừng Phật Đản của ca sĩ Châu Kiệt ca ngợi Phật là vang vọng mãi trong trái tim người con Phật. Vui mừng phần quà tri ân của BTS. GHPGVN huyện ông Hải gửi tặng Chỗ Tôn giáo và Các Cấp Chánh quyền đã dành sự ưu ái cho một mùa Phật Đản trên sự hoan hỷ của Phật giáo huyện nhà.

Hình phúc thay chổ Phật giảng
sanh

Hình phúc thay giáo pháp cao
minh

Hình phúc thay tăng già hòa híp

Hình phúc thay tế chúng Ông

tu.

NAM MÔ BỒN S THÍCH CA MẬU NI PH-T TÁT I CHÈNG
MINH.